
 
รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 ครั้งท่ี 2/2568  

วันศุกร์ท่ี 29 พฤศจิกายน 2567   
ณ  ห้องประชุม ช้ัน 3  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 

ผูม้าประชุม 

ลำดับ ชื่อ   นามสกุล  ตำแหน่ง 
1. นายสุทยุต  พูลสมบัติ  สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 
2. นางพัชรีย ์  นาคเอี่ยม  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ  
3. นายพีระเดช  เดชศราเดโช  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 
4. นายพรเทพ    แก้วประเสริฐ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ  
5. นางสาวปสุตา  ภูสอดสี   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ  
6. นายธีรเดช  ฉัตรธิรักษ์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ   
7. นางสาวดวงใจ พวงจำปา  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
8. นายธวัตร์      กุ้งทุ่ม   นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ  
9. นายรุ่งเรือง  อมรวิริยะกุล  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
10. นางสาวสุทัชชา สิทธิหล่อ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  
11. นางสาวสมบูรณ์ ขันแก้ว   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ   
12. นางสายพิณ  จันทร์เล่ียม  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
13. นางศุภัสรัตน์ อินพิลา   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
14. นางสาวทาริกา ช้างโฉม   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
15. นางสาวขวัญชนก ท้วมพิบูลย์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
16. นางสาวชลิดา อ่อนละมุล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
17. นางสาวปวริศา กิจหัตถพร  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   
18. นายวัชรทัต   วรัญชิตชลิดา  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
19. นายปริญญา  กิตติดนัยรักษ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
20. นางสาวชฎาภา  พุฒทอง   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   
21. นางสาวอรณัฐ ปุญจุบัน   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
22. นายกฤษธร  หนักแน่น  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
23. นางสาวนูรไอน ี เยง   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   
24. นางสาวปัณฑิตา   พุ่มด้วง   นิติกรปฏิบัติการ 
25. นายธวัชชัย  ทองดีนอก  พนักงานพิมพ์ ส.4  
26. นายสมคิด  ทับจันทร์  พนักงานขับรถยนต์ราชการ ส.2   
27. นายวุฒิชัย         ชอบธรรม  พนักงานขับรถยนต์ราชการ ส.2  
28. นางสาวเกษวรางค์ เปรมาสวัสด์ิ  นิติกร      
29. นางสาวสุพิชชา คล้ายกิ่ง   นักวิชาการสหกรณ์  
30. นางสาวนันท์นภัส ธนะฤกษ ์  นักวิชาการสหกรณ์     
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31. นางสาวกาญจนา คาดีวี   นักวิชาการสหกรณ์   
32. นางสาวรัชกมล แป้นเหมือน  นักวิชาการสหกรณ์  
33. นางสาวสุกานดา นาคเกิด   นักวิชาการมาตรฐานสินค้า    
34. นางสาวสุชาดา เงินวิลัย   นักจัดการงานท่ัวไป 
35. นายธีระ   สรรหพงษ ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
36. นางสาวสิริพร เกิดทอง   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
37. นางสาวเมรินทร์ ปรีชาวัฒนสกุล  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์    
38. นางสาวประพีพรรณ ชูสกุล   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
39. นางสาวดารัณ ร่วมเปรม  เจ้าพนักงานธุรการ 
40. นายนพรัตน ์ อยู่ประยูร  เจ้าพนักงานธุรการ    

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายธีระพงศ์  ห้วยหงษ์ทอง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ไปราชการ  
2. นางสาวศิรินทิพย์ สามารถ   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ไปราชการ 
3. นายวิสุทธิ์  สุวรรณ   นักวิชาการสหกรณ์  ลาพักผ่อน  

เวลา 09.30 น.   - สวดมนต์ 
    - เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี 

เวลา 09.40 น.      - มอบประกาศเกียรติคุณการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี  
       พ.ศ. 2567   ระดับหน่วยงาน จำนวน 2 ราย ดังนี้  

1) นายธีรเดช  ฉัตรธิรักษ์ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ         
    เป็นนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น  
2) นางสาวสุทัชชา  สิทธิหล่อ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  
    เป็นนักสนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น 
- มอบประกาศนียบัตรให้แก่ข้าราชการผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรม  
  ข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการท่ีดีสำหรับข้าราชการ  
  ท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ” รุ่นท่ี 24  จำนวน 4 ราย ดังนี้  
1) นางสาวอรณัฐ  ปุญจุบัน ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
2) นางสาวนูรไอนี  เยง  ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
3) นายกฤษธร  หนักแน่น ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
4) นางสาวปัณฑิตา  พุ่มด้วง ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 

ประธานในที ่ประชุมกล่าวสว ัสด ีท ุกท ่าน และกล่าวว ่าเป็นการประช ุมข ้าราชการ 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งแรกของท่านสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ค่อนข้างจะเป็นพิธีการ      
ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นส่ิงสำคัญท่ีเราต้องเทิดทูน ซึ่งเมื่อได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาเราก็จะมีสติ 
มีความสงบสุข มีความจงรักภักดี และมีความรักความสามัคคีในหมู่คนไทย ซึ่งอยากให้เราได้ทำกิจกรรมทุกครั้ง  
ท่ีมีการประชุมประจำเดือน พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น 
ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับหน่วยงาน ท้ัง 2 ราย และขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรม
ข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการท่ีดีสำหรับข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ” 
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รุ่นที่ 24 จำนวน 4 ราย ประธานในที่ประชุมกล่าวว่าเราได้แนะนำตัวกันแล้วในคราวที ่สหกรณ์จังหวัด    
เดินทางมารายงานตัว ประธานในท่ีประชุมกล่าวดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
   การขับเคล่ือนงานตามแผนงานและนโยบายปี 2568 ของอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

1.1 เรื ่อง การขับเคลื่อนการทำงานเน้นนโยบายอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ตามที่ได้มอบ
นโยบายไว้ในวันสถาปนากรมส่งเสริม โดยขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณต์ลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ในจังหวัดสมุทรปราการ
ส่วนใหญ่จะเป็นสังคมเมืองเศรษฐกิจ ภาคการเกษตรจะมีค่อนข้างน้อย 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

1.2 เรื ่อง การขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ ซึ ่ง เป็นปัญหา
ระดับประเทศ เราจะต้องแก้ไขปัญหาของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร นอกภาค
การเกษตร ตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น การลดดอกเบ้ีย การกำหนดยอดชำระ
หนี้ที่เหมาะสม โครงการพิเศษการนำหุ้นมาเป็นหลักประกัน ซึ่งเป้าหมายในปี 2568 
NPL จะต้องลดลง 25% เรื่อย ๆ ทุกป ี

มติที่ประชุม : รับทราบ  

1.3 เรื่อง การขับเคลื่อนการส่งเสริมปริมาณธุรกิจสหกรณ์ในภาพรวม ในส่วนของสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ คาดว่าไม่น่าเป็นห่วง เพราะเป็นสหกรณ์นอกภาค
การเกษตรค่อนข้างมาก ความมั่นคง ความเข้มแข็งก็จะเกิด เป็นแกนกลางในการสรา้ง
ความสมดุลเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจฐานรากพนักงานในสถานประกอบการ 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

1.4 เรื ่อง การขับเคลื ่อนการฟื้นฟูสหกรณ์ที่ขาดทุนสะสม ปีที ่ผ่านมามีการขับเคลื ่อน    
สหกรณ์ที ่ขาดทุน จะต้องทำให้ขาดทุนน้อยลง สหกรณ์ที ่ขาดทุนเก ินกึ ่งนึงของ           
ทุนเรือนหุ้น จะต้องประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อทำแผนฟื้นฟู ในส่วนของสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดสมุทรปราการ มีสหกรณ์ 10 แห่ง ท่ีขาดทุน และขาดทุนสะสม ซึ่งเป้าหมายในปี 
2568 จะต้องให้สหกรณ์มีกำไรร้อยละ 25 ซึ่งสหกรณ์จังหวัดได้สอบถามที่ประชุมว่า
เรามีสหกรณ์ร้องขอให้เข้าช่วยเหลือกิจการหรือไม่ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ตามมาตรา 23 ซึ่งท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ต้องการให้ 1 จังหวัดมีการนำร่อง   
1 – 2 แห่ง ที ่สหกรณ์เข ้าคุณสมบัต ิ และร ้องขอตามมาตรา 23 ถ้าม ีก ็ขอให้             
กลุ่มตรวจการสหกรณ์ช่วยดูด้วย 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

1.5 เรื่อง การขับเคล่ือนการพัฒนาสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง ช้ัน 1 ช้ัน 2 
เป้าหมายปี 2568 ถ้าเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร จะอยู่ที ่ 48% ถ้าเป็นสหกรณ์    
นอกภาคการเกษตร จะอยู่ท่ี 58% ถ้าเป็นกลุ่มเกษตรกร จะต้องมีความเข้มแข็ง ช้ัน 1 
ชั้น 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 ซึ่งจะมุ่งเน้น 4 มิติ ได้แก่ มิติที ่ 1ประสิทธิภาพใน        
การมีส่วนร่วม มิติที ่ 2 ประสิทธิภาพในการจัดองค์กร และการควบคุมภายใน           
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มิติท่ี 3 ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอัตราส่วนทางการเงิน มิติท่ี 4 ประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน โดยมิติที่ 1 และมิติที่ 4 เป็นของกรมส่งเสริมสหกรณ์ มิติที่ 1 มิติที่ 2 
และมิต ิท ี ่  3 เป็นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในส่วนสำนักงานสหกรณ์จ ังหวัด
สมุทรปราการ จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มงานวิชาการ /กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งในปี 2568 
เราจะต้องขับเคลื่อนสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ชั้น 1 ชั้น 2 เป็นไป  
ตามเป้าหมาย  

มติที่ประชุม : รับทราบ  

1.6 เรื่อง การพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ และบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะเห็นได้
ว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ความสำคัญบุคลากรเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

1.7 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้รถยนต์ราชการ 1 คัน 
อยู่ระหว่างรออุทรณ์ตามระเบียบของทางราชการ 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

1.8 เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงาน มีการรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ CPS อยู่แล้ว  

มติที่ประชุม : รับทราบ  

1.9 เรื ่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ฝากหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ว่าแผน /ผล /เงิน 
จะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กัน การเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส แต่ละเดือนก็ให้เป็นไปตามแผน
ถ้าเดือนใดผลการเบกจ่ายยังไม่เป็นไปตามแผน ขอให้ประสานกลุ่มวิชาการว่าให้ช่วยจัด
โครงการเพื่อให้ได้ผลการเบิกจ่ายตามท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

1.10 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ฝากหัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป ว่าแผน /ผล /เงิน  
  จะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กัน การเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส แต่ละเดือนก็ให้เป็นไปตาม  
   แผนถ้าเดือนใดผลการเบกจ่ายยังไม่เป็นไปตามแผน ขอให้ประสานกลุ่มวิชาการว่าให้ 
   ช่วยจัดโครงการเพื่อให้ได้ผลการเบิกจ่ายตามท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

1.11 เรื่อง โครงสร้างบุคลากรของสำนักงานให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลังของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

มติที่ประชุม : รับทราบ  

1.12 เรื่อง รถยนต์ราชการของสำนักงาน (รถตู้) ขอให้หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป ดำเนินการ 
   ซ่อมแซมให้แล้วเสร็จใช้งานได้ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2568 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
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1.13 เรื่อง การจัดการทำงานของสำนักงาน กลุ่มวิชาการไม่ค่อยเป็นห่วง เนื่องจากไม่มี 
   โครงการ ท่ีต้องของบประมาณ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ก็ขอให้ดำเนินงานเป็นไปตาม   
   ระบบ CPS และระบบ PDCA ซึ่งเป็นระบบท่ีดีในการจัดระเบียบในการทำงาน         
   เมื่อเข้าไปแนะนำส่งเสริมแลวก็ขอให้รายงานผลตามระบบ ระบบ CPS และระบบ PDCA 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

1.14 เรื่อง ขอความร่วมมือในการแต่งกาย ในวันจันทร์แต่งกายเส้ือสีเหลือง วันอังคาร     
   แต่งกายชุดผ้าไทย วันพุธแต่งกายชุดกากี และวันศุกร์แต่งกายชุดโทนสีฟ้า 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

1.15 เรื่อง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติบริเวณหน้าเสาธง กำหนดสัปดาห์ละครั้งในวันพุธ 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 1/2568 วันที่ 16 ตุลาคม 2567   
            นายธวัตร์  กุ้งทุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้แจ้งรายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม 

2567 ครั้งที ่ 1/2568 วันท่ี 16 ตุลาคม 2567 ผ่านทางไลน์กลุ่ม และเว็บไซต์ของสำนักงานสหกรณ์   
จังหวัดสมุทรปราการ เพื ่อให้บุคลากรได้รับทราบและพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อแก้ไข       
ขอให้แจ้งฝ่ายบริหารท่ัวไป ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2567 หากเลยห้วงเวลาดังกล่าว จะถือว่ารับรองรายงาน
การประชุม ท้ังนี้ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม : รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองติดตามผลการประชุมคร้ังที่ผ่านมา          
  มติที่ประชุมคร้ังก่อน ท่ีประชุมมอบให้ติดตามผลการแก้ไขระเบียบ/ข้อบังคับสหกรณ ์
  การติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุม  
  นายพรเทพ  แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ รายงานผลการ

ดำเนินการแก้ไขระเบียบ (ยังคงค้างเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 12 แห่ง    เดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 
19 แห่ง เดือนกรกฎาคม 2567 จำนวน 11 แห่ง เดือนสิงหาคม 2567 จำนวน 10 แห่ง เดือนกันยายน 
2567 จำนวน 13 แห่ง เดือนตุลาคม 2567 จำนวน 13 แห่ง รวมคงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 
จำนวน 78 แห่ง        

  ผลการดำเนินการรับจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์ (ยังคงค้างเดือนกรกฎาคม 2567 
จำนวน 1 แห่ง เดือนตุลาคม 2567 จำนวน 3 แห่ง รวมคงค้าง ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2567 จำนวน 4 แห่ง 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการติดตาม  

มติที ่ประชุมครั ้งก่อน ที ่ประชุมมอบให้ติดตามการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์            
รองนายทะเบียนสหกรณ์ท่ีผ่านมา   

  การติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุม    
  นางสาวปสุตา  ภูสอดสี  ผู ้ อำนวยการกลุ ่ มตรวจการสหกรณ์ รายงานว่าในเดือน

พฤศจิกายน 2567 ไม่มีการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์  
ติดตามผลการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ท่ีผ่านมา มีดังนี้         
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1) คำสั ่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที ่ สป 23/2566 ลงวันที ่ 14 พฤศจิกายน 2566 
เนื่องจากคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด มีมติต้ัง   
ท่ีปรึกษาเกินกว่าจำนวนท่ีข้อบังคับกำหนด ความคืบหน้าปัจจุบัน เดือนพฤศจิกายน 2567 
คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ รายงานรับชำระเงิน 8,800 บาท คงเหลือ 1,152 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2) คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ สป 4/2567 ลงวันที่ 17 มกราคม 2567 เนื่องจาก
คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด มีมติเล่ือนเงินเดือนเจ้าหน้าท่ี
ฝ่าฝืนระเบียบสหกรณ์ฯ ความคืบหน้าปัจจุบัน ยังไม่มีความคืบหน้าจากเดือนก่อน 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบกลุ่มตรวจการสหกรณ์ดำเนินการติดตาม 

  มติที่ประชุมคร้ังก่อน ท่ีประชุมมอบให้ติดตามผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน /เรื่องหารือ  
  การติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุม   
  นางสาวปสุตา  ภูสอดสี  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ รายงานผลการดำเนินการ

เรื่องร้องเรียน /เรื่องหารือ ว่าดำเนินการแล้วเสร็จ 4 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 เรื่อง ดังนี้ 
  1. สหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทย จำกัด ขอหารือกรณีสมาชิกขาดชำระหนี้ตามคำพิพากษา 

อยู่ระหว่างให้สหกรณ์ส่งเอกสารเพิ่มเติม 
  2. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทย จำกัด ร้องเรียนขอให้เพิกถอนมติที ่ประชุม

คณะกรรมการฯ เนื่องจากลงมติไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ให้ออกจากอนุกรรมการ) อยู่ระหว่างให้สหกรณ์         
ส่งเอกสารเพิ่มเติม 

3. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทย จำกัด ขอให้ตรวจสอบกรณีขอลาออกแต่สหกรณ์
ไม่คืนค่าหุ้น เนื่องจากติดภาระค้ำประกัน อยู่ระหว่างให้สหกรณ์ช้ีแจง ภายในวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2567 

4. สหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทย จำกัด ขอหารือกรณีนำหุ้นมาหักชำระหนี้บางสัญญา    
อยู่ระหว่างดำเนินการ 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบกลุ่มตรวจการสหกรณ์ดำเนินการ  

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อทราบ  
        4.1 ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

        4.1.1  เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568  
                  นายธวัตร์  กุ้งทุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งว่าสำนักงานสหกรณ์จังหวัด

สมุทรปราการ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรวมทั้งสิ ้น 4,844,040.00 บาท รายงานผลการเบิกจ่าย      
ณ วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2567 โดยสรุปในภาพรวม ดังนี้ 

งบรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
งบบุคลากร 2,189,400.00 668,482.45 - 30.55 
งบดำเนินงาน 1,768,740.00 212,626.45 - 12.02 
งบเงินอุดหนุน - - - - 
งบลงทุน 885,900.00 - 885,900.00 0.00 

งบรายจ่ายอื่น - - - - 

รวมทั้งสิ้น 4,844,040.00 881,482.45 - 18.20 
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  แผนผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือนในภาพรวม 

  มติที่ประชุม : รับทราบ  

        4.1.2  เรื่อง การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ 2568 
               นายธวัตร์  กุ้งทุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งว่าสำนักงานสหกรณ์จังหวัด

สมุทรปราการ มี 6 แผนงาน 2 ผลผลิต 8 โครงการ 10 ตัวชี้วัด ดังนี้  

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก 6 ตัวชี้วัด 
งานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1. สหกรณ์/กลุ ่มเกษตรกรได้ร ับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ รวมท้ั ง
กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในกระบวนการเลิกตามกฎหมาย (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2567) เป้าหมาย 
174 แห่ง 

2. สหกรณ์ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48 
3. สหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 58 
4. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 
5. อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีสถานะดำเนินการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 

งานกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
6. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการกำกับ ดูแล และดำเนินงานภายใต้กรอบของกฎหมาย  

ตัวชี้วัดของหน่วยงาน 4 ตัวชี้วัด  
1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 เพิ่มข้ึนจากปี 2567 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
2. จำนวนสหกรณ์ท่ีขาดทุนสะสมได้รับการฟื้นฟูให้มีกำไรสุทธิประจำปี ร้อยละ 25 
3. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีงบการเงินประจำปีตกค้างการสอบบัญชี สามารถจัดทำงบการเงินและ

ได้รับความเห็นจากผู้สอบบัญชี ร้อยละ 20 
4. บริหารและกำกับการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่ายและกิจกรรมหลัก รวมทั้งเบิกจ่ายให้

เป็นไปตามเป้าหมายและเงื่อนเวลาท่ีกรมฯกำหนด ร้อยละ 100 

โครงสร้างแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน รวม 1 ผลผลิต  

1) ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (รวมทุกสถานะ) 
จำนวน 174 แห่ง 

2) กำกับ ดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ภายใต้กรอบของกฎหมาย (รวมทุกสถานะ) จำนวน 174 แห่ง 
2. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า รวม 2 โครงการ    

1) ส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 1 แปลง 
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2) เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์ จำนวน 2 แห่ง 
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม รวม 1 โครงการ    

1) ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง 
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก รวม 4 โครงการ    

1) แก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิก จำนวน 1 แห่ง 
2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 1 แห่ง 
3) ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนกับภาคเอกชนของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์เดินรถ จำนวน 1 แห่ง 
4) สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง จำนวน 9 แห่ง 

5. แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน รวม 1 โครงการ    
1) แก้ไขปัญหาท่ีดินทำกินของเกษตรกร (คทช) 

6. แผนงานบุคลากรภาครัฐ รวม 1 ผลผลิต    
1) เงินเดือนค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าเช่าบ้านและอื่น ๆ 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

        4.1.3  เรื ่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณพ.ศ. 2568 (Action Plan) 

                นายธวัตร์  กุ ้งทุ ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั ่วไป แจ้งว่ากลุ ่มงานวิชาการ /        
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ /ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action plan) ในส่วนที่รับผิดชอบ และ
สหกรณ์จังหวัดอนุมัติแผนการปฏิบัติงาน พร้อมนี้ฝ่ายบริหารทั่วไป นำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน 
ภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (สามารถเข้าดูท่ีเว็บไซต์ของสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดสมุทรปราการ หรือผ่านคิวอาร์โค้ดท่ีปรากฏ)   
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

        4.1.4  เรื่อง การจัดทำรายงานผลงานประจำปี (Annual Report) พ.ศ. 2567  
               นายธวัตร์  กุ ้งทุ ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั ่วไป แจ้งว่ากลุ ่มงานวิชาการ /          

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ /ฝ่ายบริหารท่ัวไป ได้จัดทำข้อมูลในส่วนท่ีรับผิดชอบเสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายบริหารท่ัวไป
กำลังดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบข้อมูล พิสูจน์ตัวอักษร และรูปแบบตามองค์ประกอบที่กรมฯกำหนด    
เพื่อทำเป็นรูปเล่มและเสนอต่อคณะทำงานฯ ภายในวันท่ี 10 ธันวาคม 2567  

มติที่ประชุม : รับทราบ  
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        4.1.5  เรื่อง การบันทึกข้อมูลผ่านระบบโปรไฟล์สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพ 
ประจำปี พ.ศ. 2567  

               นายธวัตร์  กุ ้งทุ ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั ่วไป แจ้งว่าความก้าวหน้าของ       
การบันทึกข้อมูล ดังนี้ ข้อมูลที่บันทึกโปรไฟล์สหกรณ์ เป้าหมายจำนวน 158 แห่ง บันทึกสมบูรณ์ 90 แห่ง 
บันทึกร่าง 7 แห่ง ยังไม่บันทึก 61 แห่ง ข้อมูลที่บันทึกโปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร เป้าหมายจำนวน 2 แห่ง 
บันทึกสมบูรณ์ 1 แห่ง ยังไม่บันทึก 1 แห่ง ข้อมูลท่ีบันทึกโปรไฟล์กลุ่มอาชีพ เป้าหมายจำนวน 34 แห่ง   
บันทึกสมบูรณ์ 29 แห่ง ยังไม่บันทึก 5  แห่ง 

นายสุทยุต  พูลสมบัติ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าขอให้เร่งรัดการบันทึกข้อมูล 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ /กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ดำเนินการ 
        4.1.6  เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ (CPS)   

               นายธวัตร์  กุ้งทุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งว่าระบบบันทึกการแนะนำ 
ส่งเสริมสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ยังไม่เปิดใช้งาน รอกองแผนงานแจ้งอย่างเป็น
ทางการ โดยฝ่ายบริหารทั่วไปจะติดตาม ประสานงานและแจ้งความคืบหน้าให้กับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์     
เพื่อบริหารสิทธิ์การวางแผนและรายงานผลในขั้นตอนต่อไป 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

           4.1.7  เรื่อง ระบบงานบริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการ (E-project)   
               นายธวัตร์  กุ้งทุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งว่ากองแผนงานร่วมกับกอง /

สำนัก ได้กำหนดแบบรายงานและสร้างแบบรายงานในระบบ E-project จำนวน 8 โครงการ แต่ยังอยู่สถานะ 
“รออนุมัติ” โดยฝ่ายบริหารทั่วไปจะติดตามและแจ้งผลการอนุมัติแต่ละโครงการให้กับกลุ่มงานเพื่อบริหาร
สิทธิ์การวางแผนและรายงานผลในขั้นตอนต่อไป 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
        4.1.8  เรื่อง ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเบี้ยเล้ียงในการเดินทางไปราชการ 

                นายธวัตร์  กุ ้งทุ ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งว่าเอกสารที่อยู ่ระหว่าง
ดำเนินการตรวจสอบ จำนวน 6 ชุด รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 5,640 บาท 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
        4.1.9  เรื่อง งานพัสดุ งานจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินการงบลงทุน 

                นายธวัตร์  กุ้งทุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งว่าได้ดำเนินการดังนี้  
1) รายงานการตรวจนับพัสดุประจำปี 2567 ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงาน 

ตรวจเงินแผ่นดินสมุทรปราการ เรียบร้อยแล้ว 
2) ดำเนินการทำสัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ พนักงานรักษา 

ความปลอดภัย บริษัทรักษาความสะอาด เรียบร้อยแล้ว 
3) การจัดซื ้อรถยนต์ราชการ ผู ้ชนะการประกวดราคา คือ บริษัทกวงไถ่ ซิตี ้ จำกัด         

ผลการอุทธรณ์ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 ปรากฏว่าไม่มีบริษัทใดอุทธรณ์       
ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะดำเนินการแจ้งผู้ชนะมาทำสัญญา 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
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        4.1.10  เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
                  นายธวัตร์  กุ้งทุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์   

ได้กำหนดให้ข้าราชการ และพนักงานราชการทุกคน (ยกเว้น สหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่ม และหัวหน้า
ฝ่ายบริหารทั่วไป) ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะของตนเอง และหารือร่วมกับ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อหาความจำเป็นของการพัฒนาร่วมกัน ตามแบบ IDP 1 และจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) ของบุคลากรในหน่วยงาน (ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา) ตามแบบ IDP 2 ส่งให้        
ฝ่ายบริหารท่ัวไป ภายในวันท่ี 30 มกราคม 2568 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
        4.1.11  เรื่องคำส่ังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

                  นายธวัตร์  กุ้งทุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งว่าได้จัดทำคำสั่งแต่งต้ัง
คณะทำงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้ 

1) คำสั ่งที ่ 24/2567 ลงวันที ่ 25 ตุลาคม 2567 เรื ่อง คณะทำงานติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ  

2) คำสั่งที่ 26/2567 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ
รายงานประจำปี (Annual Report)  พ.ศ. 2567 

3) คำสั่งที ่ 27/2567 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 เรื ่อง มอบหมายให้ข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

4) คำสั ่งที ่ 29/2567 ลงวันที ่ 11 พฤศจิกายน 2567 เรื ่อง แต่งตั ้งคณะทำงาน
ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

4.1.12  เรื่อง กำหนดแผนทำกิจกรรมประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568                    
          นายธวัตร์  กุ ้งทุ ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งว่าได้กำหนดแผนการ     

ทำกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้ 
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มติที่ประชุม : รับทราบ  

    4.2 กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
           4.2.1  เรื่อง รายงานผลการจัดเก็บทะเบียนหุ้นและสมาชิก   

                                     นายพรเทพ  แก้วประเสริฐ ผู ้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
รายงานว่าสหกรณ์ท่ีจะต้องจัดส่งข้อมูลทะเบียนหุ้นและสมาชิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีจำนวนท้ังส้ิน 
157 แห่ง ได้รับรายงานจำนวน 117 แห่ง ยังคงค้าง 40 แห่ง (รายละเอียดตามคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏ)   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 ผลการดำเนินงานในเดือนตุลาคม 2567 ยังคงค้าง 20 แห่ง 
(รายละเอียดตามคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏ)   

 

 

 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบกลุ่มส่งเสริมสหกรณด์ำเนินการติดตาม     

        4.2.2  เรื่อง รายงานผลการชำระบัญชี 
                                     นายพรเทพ  แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รายงาน
ว่าสหกรณ์ท่ีอยู่ระหว่างชำระบัญชีต้นปี 13 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง รวม 14 แห่ง ดังนี้ 

ขั้นท่ี 2 รับมอบทรัพย์สินและจัดทำงบมาตรา 80 จำนวน 2 แห่ง  
1. สหกรณบ์ริการเอื้ออาทรเทพารักษ์ 1 จำกัด ได้รับรายงานจากผู้ชำระบัญชีว่าอยู่ระหว่าง   

การจัดทำงบการเงิน ณ วันเลิกสหกรณ์ ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดประกอบตัวเลขในงบทดลองและ
เอกสารที่รับมาจากสหกรณ์เป็นข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ให้ผู ้สอบบัญชีตรวจสอบเอกสาร      
เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2567 และผู้สอบบัญชีให้จัดทำงบทดลองและข้อมูลอื่น ๆ ต่อถึง ณ วันเลิกสหกรณ์
ซึ่งนัดผู้สอบบัญชีในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2567 

2. สหกรณ์ออมทรัพย์วีก้าบอลส์ จำกัด ได้รับรายงานจากผู้ชำระบัญชีว่ารับมอบทรัพยสิ์น
จากสหกรณ์เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 2567 อยู่ระหว่างการจัดทำงบการเงิน ณ วันเลิกสหกรณ์ ส่งงบการเงิน
ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบเบื้องต้น อยู่ระหว่างการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบงบการเงิน 
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ขั้นที่ 3 ส่งงบดุลให้ผู้สอบบัญชีรับรอง จำนวน 6 แห่ง                                                                                                                                                                                                           
1. สหกรณอ์อมทรัพย์เซนจูรี่เท็กซ์ไทล์ จำกัด  ได้รับรายงานจากผู้ชำระบัญชีว่าผู้สอบบัญชี

นัดตรวจสอบงบการเงินเบื้องต้นวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ได้ดำเนินการส่ง statement ให้ผู้สอบบัญชีแล้ว
รอผู้สอบบัญชีตรวจสอบ 

2. สหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอ ื ้ออาทรสมุทรปราการ 1 จำกัด ได้ร ับรายงานจาก              
ผู ้ชำระบัญชีว ่าส่งรายละเอียดประกอบงบฯ และปรึกษาผู ้สอบบัญชี วันที ่ 24 พฤษภาคม 2567                
มีรายละเอียดท่ีต้องแก้ไข อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำบัญชีตามท่ีผู้สอบบัญชีให้แก้ไข 

3. สหกรณ์บริการเอื้ออาทรแพรกษา 2 จำกัด ได้รับรายงานจากผู้ชำระบัญชีว่าจัดส่ง      
งบการเงินตามมาตรา 80 ให้ผู้สอบบัญชีวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และมีการแก้ไข มีแผนจะส่งเอกสารให้
ผู้สอบบัญชีตามท่ีให้แก้ไข ในเดือนธันวาคม 2567 

4. สหกรณ์บริการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง จำกัด ได้รับรายงานจากผู้ชำระบัญชีว่าจัดส่ง     
งบการเงินตามมาตรา 80 ในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2567 รอผู้สอบบัญชีตรวจสอบ 

5. สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ได้ประสานงานกับผู้ชำระบัญชี
เพื ่อจัดทำงบการเง ินและเอกสารประกอบการตรวจสอบเพิ ่มเติมแล้ว  ส่งงบการเง ินและงบทดลอง         
พร้อมรายละเอียดประกอบเบื้องต้นแล้ว ผู้สอบบัญชีให้แก้ไขสรุปรายละเอียดประกอบงบการเงิน อยู่ระหว่าง
การจัดทำเอกสารประกอบงบการเงินซึ่งผู้สอบบัญชีให้จัดทำเพิ่มเติม 

6. สหกรณ์ออมทรัพย์เอส.วาย.เค จำกัด จัดส่งงบการเงิน ณ วันเลิกสหกรณ์ ให้ผู้สอบบัญชี
ในวันท่ี 13 สิงหาคม 2567 

ขั้นที่ 4 ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินตามมาตรา 80 จำนวน 1 แห่ง 
1. กลุ ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำ ได้ร ับรายงานจากผู ้ชำระบัญชีว ่าได้เปลี ่ยนตัว               

ผู้ชำระบัญชี เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2567 อยู่ระหว่างการรับมอบทรัพย์สินจากผู้ชำระบัญชีคนเดิม 

ขั้นที่ 6 ดำเนินการจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน จำนวน 2 แห่ง                                                                                                                                                                                                           
1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสิ่งทอลักกี้ 3 จำกัด ได้รับรายงานจากผู้ชำระบัญชีว่าอยู่ระหว่าง

การสืบทรัพย์ ได้ดำเนินการจ้างทนายความเพื่อสืบทรัพย์ของสหกรณ์ 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์สุขภาพไทย จำกัด ได้รับรายงานจากผู้ชำระบัญชีว่าอยู่ระหว่าง

ติดตามคดีจาก สภ.บางแก้ว 

ขั้นที่ 7 ส่งรายงานการชำระบัญชีมาตรา 87 จำนวน 3 แห่ง                                                                                                                                                                                                              
1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือสหยูเนี ่ยนเขตบางปู จำกัด  ผู ้ชำระบัญชีแจ้งว่า   

ผู้สอบบัญชีได้ให้แก้ไขรายละเอียดในงบเลิกกิจการ อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไข และประสานกับทาง
ผู้สอบบัญชีเป็นระยะ 

2. สหกรณ์ออมทรัพย์ดอนโมชั่น จำกัด ได้รับรายงานจากผู้ชำระบัญชีว่านัดผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2567 

3. สหกรณ์ออมทรัพย์เค.ซี.อี.ไอ จำกัด ได้ร ับรายงานจากผู ้ชำระบัญชีว ่าส่งรายงาน         
งบเลิกกิจการ งบมาตรา 87 เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2567 
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นายสุทยุต  พ ูลสมบัติ สหกรณ์จ ังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว ่าในปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2568 การชำระบัญชีทั้ง 14 แห่ง จะต้องมีการขยับ ให้ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  
จัดกิจกรรม Workshop ในช่วงประมาณต้นเดือนมกราคม 2568  โดยประสานวิทยากรบรรยายจาก     
กรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 2  

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการ 

        4.2.3  เรื่อง รายงานผลการจัดส่งวาระดำรงตำแหน่งกรรมการสหกรณ์ 
                                     นายพรเทพ  แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รายงาน
ว่าสหกรณ์ที่ยังไม่รายงานวาระดำรงตำแหน่งที่ค้างส่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปีบัญชี 31 พฤษภาคม 
2566 – 30 เมษายน 2567 มีจำนวนท้ังส้ิน 25 แห่ง (รายละเอียดตามคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏ)   
 
 
 
 
 
 
                                                 ผลการดำเนินงานในเดือนตุลาคม 2567 ยังคงค้าง 11 แห่ง 
(รายละเอียดตามคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏ)   

 

 

 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการติดตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 14 - 
 

        4.2.4  เรื่อง รายงานผลการประเมินความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
                                     นายพรเทพ  แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รายงาน
ผลความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตร ปี 2568  

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบกลุ่มงานวิชาการดำเนินการ  

        4.2.5  เรื่อง สรุปผลการเข้าตรวจการของผู้ตรวจการคณะท่ี 1  
                                     นายพรเทพ  แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งว่าได้
เข้าตรวจการโดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พุทธสหกรณ์เอนกประสงค์ว่องวานิช จำกัด 
ในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2567  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

        4.2.6  เรื่อง แผนปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2567   
                                     นายพรเทพ  แก้วประเสริฐ ผู ้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แจ้ง 
แผนปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2567 ดังนี้   

1. ตรวจการสหกรณ์ออมทรัพย์เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด  
2. ตรวจการสหกรณ์ออมทรัพย์สมิทธิญาณและเพื่อน จำกัด 
3. ประชุมซักซ้อมการประเมินความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2568 
4. ตรวจการสหกรณ์ออมทรัพย์คิทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคล่ือนงานและเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการชำระบัญชีสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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    4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
        4.3.1  เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 

                                     นางพัชรีย์  นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร     
การจัดการสหกรณ ์รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ ภายใน 150 วัน ดังนี้   

มติที่ประชุม : รับทราบ 

        4.3.2  เรื่อง การส่งรายงานกิจการ /การขอวงเงินกู้ยืม 
                                     นางพัชรีย์  นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร     
การจัดการสหกรณ ์รายงานการส่งรายงานกิจการ /การขอวงเงินกู้ยืม ดังนี้ 

รายการ แผน ผล ส่งภายใน 30 วัน ส่งเกิน 
30 วัน 

ยังไม่ขอ /ยังไม่ส่ง 

ขอวงเงินกู้ยืม 25 12 7 5 13 
ส่งรายงานกิจการ 25 10 6 4 15 

   
มติที่ประชุม : รับทราบ 

        4.3.3  เรื่อง อนุมัติงบการเงิน /มีผลกำไร (ขาดทุน) /การปิดบัญชี 
                                     นางพัชรีย์  นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร     
การจัดการสหกรณ ์รายงานการอนุมัติงบการเงิน /มีผลกำไร (ขาดทุน) /การปิดบัญชี ดังนี้ 

รายการ แผน ผล หมายเหตุ 

จำนวนสหกรณ์ประชุมใหญ ่ 22 25 (เกินแผน 3 สก.) 

สหกรณ์มีผลกำไร 25 22  

สหกรณ์มีผลขาดทุน 0 3 สหกรณ์เคหสถานในคลองบางปลากด จำกัด           
สหกรณ์เคหสถานพัฒนาชุมชนแสนสุข จำกัด   
สหกรณ์เคหสถานคลองบางปู จำกัด 

อนุมัติงบการเงิน 25 25  

ไม่อนุมัติงบการเงิน 0 0  

ปิดบัญชีไม่ได้ 0 0  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

ปีบัญชี แผนปี /
เดือน 

ผล 
(แห่ง) 

ระยะเวลาประชุมใหญ่หลังสิ้นปีบัญชี 

ภายใน 
150 วัน 

ประชุมเกิน 
150 วัน 

เกิน 150 วัน        
ยังไม่ประชุมใหญ ่

(ปี 30 เม.ย.67 - 31 มี.ค.68) 159 25 25 0 0 

(ปี เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67) 22 22 22 0 0 
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        4.3.4  เรื่อง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สามารถจัดทำงบการเงินและปิดบัญชีประจำป ี
                                     นางพัชรีย์  นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร     
การจัดการสหกรณ์ รายงานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สามารถจัดทำงบการเงินและปิดบัญชีประจำปีได้
ภายใน 30 วัน ดังนี้ 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

        4.3.5  เรื่อง สหกรณท่ี์ตกค้างการปิดบัญชี 
                                     นางพัชรีย์  นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร     
การจัดการสหกรณ์ รายงานสหกรณ์ท่ีตกค้างการปิดบัญชี จำนวน 10 แห่ง ดังนี้ 

1) สหกรณ์บริการถาวรพัฒนา จำกัด    31 ธันวาคม 2557   (10 ปี)   
2) สกต.ธกส.สมุทรปราการ จำกัด    31 มีนาคม 2565   (3 ปี)   
3) สหกรณ์เคหสถานพัฒนาแพรกษาใหม่ จำกัด  31 ธันวาคม 2562   (4 ปี)                            
4) สหกรณ์เคหสถานมั่นคงนางนวล จำกัด  31 มีนาคม 2557   (11 ปี)                       
5) สหกรณ์เคหสถานชุมชนวรรณทอง จำกัด   31 ธันวาคม 2542   (24 ปี)                     
6) สหกรณ์เคหสถานชุมชนสามห่วง จำกัด  30 พฤศจิกายน 2548  (19 ปี)                                         
7) สหกรณ์เคหสถานกองทุนร่วมพฒันาชุมชน จำกัด 31 ธันวาคม 2537   (29 ปี)  
8. สหกรณ์ออมทรัพย์สีไทยกันไซเพนท์ จำกัด  31 ตุลาคม 2565    (3 ปี) 
9. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนร่วมทุนพัฒนาไทย จำกัด  ติดต่อไม่ได้ /อยู่ในกระบวนการส่ังเลิก 
10.  สหกรณ์เคหสถานสลัมพระราม 3 จำกัด  31 มีนาคม 2537    (ปีแรก) 
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   นางสาวดวงใจ  พวงจำปา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 กล่าวเพิ่มเติมว่า
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนร่วมทุนพัฒนาไทย จำกัด ได้แจ้งสหกรณ์ดำเนินการตามมาตรา 65 และ มาตรา 66  
ไม่ปรากฏท่ีต้ังในจังหวัดสมุทรปราการ สหกรณ์ส่งรายงานประจำปีได้ไม่มีปัญหา และมีแผนจะเข้าตรวจการสหกรณ์  

   นายสุทยุต  พูลสมบัติ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าให้ทำหนังสือแจ้งสหกรณ์
ขอให้ดำเนินกิจการภายใน 90 วัน และใหผู้้ตรวจการสหกรณเ์ข้าไปตรวจ 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ดำเนินการ  

4.3.6  เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีหนี้ NPL  
                                     นางพัชรีย์  นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร     
การจัดการสหกรณ์ รายงานสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีหนี้ NPL ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2567 จำนวน 16 สหกรณ์ ดังนี้ 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ  

        4.3.7  เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีหนี้ NPL  
                                     นางพัชรีย์  นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร     
การจัดการสหกรณ์ รายงานสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีหนี้ NPL ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2567 จำนวน 16 สหกรณ์ ดังนี้ 
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มติที่ประชุม : รับทราบ  

        4.3.8  เรื่อง ผลการดำเนินการแก้ไขหนี้ค้างชำระของสหกรณ์  
                                     นางพัชรีย์  นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร     
การจัดการสหกรณ์ รายงานผลการดำเนินการแก้ไขหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ว่า คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 4.75%
จำนวน 4 แห่ง ขยายระยะเวลาชำระหนี้ถึงอายุ 75 ปี จำนวน 5 แห่ง มีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
จำนวน 21 แห่ง ผ่อนชำระคืนเฉพาะส่วนท่ีเกินทุนเรือนหุ้น จำนวน 5 แห่ง 

1) ให้ความร่วมมือปรับลดดอกเบี้ย  12 แห่ง  
- ดำเนินการปรับลดแล้ว   7 แห่ง  
- อยู่ ระหว่างดำเนินการ   18 แห่ง  
- ไม่มีการดำเนินการ    65 แห่ง   

2) ให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาหนี้ สิน 25 แห่ง  
- มาตรการท่ี 1    7 แห่ง  
- มาตรการท่ี 2    5 แห่ง  
- มาตรการท่ี 3    21 แห่ง  
- มาตรการท่ี 4    5 แห่ง  
2.1) ใช้ 2 มาตรการ   4 แห่ง  
2.2) ใช้ 3 มาตรการ   3 แห่ง  

3) อยู่ระหว่างดำเนินการ   22 แห่ง  
4) ไม่มีการดำเนินการ    48 แห่ง  

มติที่ประชุม : รับทราบ  
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        4.3.9  เรื่อง ขับเคล่ือนการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์  
                                     นางพัชรีย์  นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร     
การจัดการสหกรณ์ แจ้งว่าเมื ่อวันที ่ 30 ตุลาคม 2567 ร่วมจัดทำแผนกลยุทธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์           
ไทยเรดิเอเตอร์ จำกัด ณ ท่ีทำการสหกรณ ์อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

        4.3.10  เรื่อง ผลการปฏิบัติงานโครงการ /กิจกรรม ปี 2568  
                                       นางพัชรีย์  นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร     
การจัดการสหกรณ ์รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการ /กิจกรรม ปี 2568  ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์เคหสถานภายใต้โครงการบ้าน
มั่นคงอย่างยั่งยืน    
เป้าหมาย 2 สหกรณ์ ได้แก่ 1. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงนางนวล จำกัด 2. สหกรณ์เคหสถานชุมชนสามห่วง จำกัด 
ก ิจกรรม จัดประชุมเชิงปฏิบัต ิการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีของสหกรณ์เคหสถานภายใต้                    
โครงการบ้านมั่นคง (สหกรณ์ละ 20 ราย)  
งบประมาณ 17,600 บาท แผนจัดประชุมเดือนมกราคม 2568 

2. โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์  
เป้าหมาย 1 สหกรณ์ คือ สหกรณ์เคหสถานเมืองใหม่ร่วมใจพัฒนา จำกัด (ยังไม่ได้รับการยืนยันเป้าหมายจากกรมฯ) 
กิจกรรม ตาม Action Plan ของกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ (ยังไม่มีแผนจังหวัด)    
งบประมาณ รอจัดสรรรายจังหวัด และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดจัดประชุมทีมโค้ช ในวันท่ี 3 ธันวาคม 2567 
ผ่านระบบ Zoom Meeting  

3. การขับเคลื ่อนงานการจัดทำงบการเง ินประจำปีที ่ตกค้างการสอบบัญชีของสหกรณ์และ            
กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (กรมฯ ไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้)  
เป้าหมาย 10 สหกรณ์  
กิจกรรม ตาม Action Plan ของกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ (ยังไม่มีแผนจังหวัด)  
งบประมาณ ขอรับจัดสรรจากงบอำนวยการจังหวัด 4,800 บาท 
การรายงานผ่านระบบ E-project  

4. โครงการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ    
4.1  แผนปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรให้มีธรรมาภิบาลและการควบคุมภายในท่ีดี 

งบดำเนินงาน (งบอำนวยการ) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 4,080 บาท 
เป้าหมาย 157 สหกรณ์ /2 กลุ่มเกษตรกร 

4.2 แผนปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรสามารถจัดทำงบการเงินและปิดบัญชีประจำปี
ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
เป้าหมาย 157 สหกรณ์ /2 กลุ่มเกษตรกร 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  
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        4.3.11  เรื่อง สรุปผลการเข้าตรวจการของผู้ตรวจการคณะท่ี 1 
                                       นางพัชรีย์  นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร     
การจัดการสหกรณ์ แจ้งว่าได้เข้าตรวจการโดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด ณ สหกรณ์ออมทรัพย์บีเอ็มทีพี จำกัด 
ในวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2567 ณ สหกรณเ์ครดิตยูเนี่ยนลัดหลวง จำกัด ในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2567  

มติท่ีประชุม : รับทราบ  
    4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

        4.4.1  เรื่อง ตัวชี้วัดปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
                                     นายพีระเดช  เดชศราเดโช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
รายงานสรุปผลรวมปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ยอดสะสม 1 เดือน (กันยายน 2567) ดังนี้       

มติที่ประชุม : รับทราบ  

        4.4.2  เร ื ่อง ติดตามการบันทึกการรายงานข้อมูลทางการเง ินของสหกรณ์          
ตามกฎกระทรวง (ระบบ MIS) 
                                      นายพีระเดช  เดชศราเดโช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
รายงานติดตามการบันทึกการรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ ตามกฎกระทรวงการดำเนินงาน      
(ระบบ MIS) ข้อมูล ณ วันท่ี 25 ตุลาคม 2567 ดังนี ้             

ประเภท 
 
 

เป้าหมาย 
(แห่ง) 

 

รายงาน
ครบถ้วน 
(แห่ง) 

 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
(แห่ง) 

 

ไม่มีการรายงาน
(แห่ง) 

 

สหกรณอ์อมทรัพย์ 95 48 5 41 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 16 5 0 11 

รวม 110 53 5 52 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ  

 

 

 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย แผนทั้งปี ยอดสะสม                
ก.ย. 67 – ก.ย. 67 

ยอดสะสม               
ก.ย. 66 – ก.ย. 66 

เปรียบเทียบ         
สะสม 1 เดือน 

ร้อยละ     
(กรมฯ) 

สหกรณ์ (157 แห่ง) 45,968,707,631.63 3,012,729,363.75 3,636,477,430.57 (623,748,066.82) 17.15 

กลุ่มเกษตรกร (2 แห่ง) 607,330.00 42,000.00 31,500.00 10,500.00 33.33 

เป้าหมายจังหวัด 45,969,514,961.60 3,012,771,363.75 3,636,508,930.57  6.55 
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        4.4.3  เรื่อง ติดตามการบันทึกกรายงานธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์ 
                                     นายพีระเดช  เดชศราเดโช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
รายงานติดตามการบันทึกการรายงานธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์ ตรวจสอบข้อมูลตัวเลขในการทำ
ธุรกรรมสหกรณ์ภายในจังหวัดสมุทรปราการกับสหกรณ์อื่น ๆ มีมูลค่าทำธุรกรรมเป็นเท่าไร รายละเอียดดังนี้             

มติที่ประชุม : รับทราบ  

        4.4.4  เรื่อง ติดตามการรายงานข้อมูลตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์
สภาพคล่องของสหกรณ์ 
                                     นายพีระเดช  เดชศราเดโช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
รายงานติดตามการรายงานข้อมูลการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ จำนวน 67 แห่ง สหกรณ์ต้อง
ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยรายเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ซึ่งต้องกำหนดไม่ต่ำกว่า
ร้อยละหนึ่งและไม่เกินร้อยละยี่สิบของยอดเงินฝากท้ังหมด โดยคีย์ข้อมูลผ่านระบบ MIS ภายใน วันท่ี 25 ของ
ทุกเดือน ดังนี้       

 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
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        4.4.5  เรื่อง โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
                                     นายพีระเดช  เดชศราเดโช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
แจ้งโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดังนี้ 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ  

          4.4.6  เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์
เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ 
                                       นายพีระเดช  เดชศราเดโช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
แจ้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ ดังนี้ 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

          4.4.7  เรื่อง โครงการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับภาคเอกชนของสหกรณ์
และชุมนุมสหกรณ์เดินรถ 
                                       นายพีระเดช  เดชศราเดโช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
แจ้งโครงการส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับภาคเอกชนของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์เดินรถ ดังนี้ 
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มติที่ประชุม : รับทราบ  
          4.4.8  เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของ

เกษตรกร (คทช.) 
                                       นายพีระเดช  เดชศราเดโช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
แจ้งโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีดินทำกินของเกษตรกร (คทช.) ดังนี้ 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

          4.4.9  เรื่อง ติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด 
                                       นายพีระเดช  เดชศราเดโช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
รายงานการติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด ที่สหกรณ์
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปัจจุบันตู้แช่เย็นสแตนเลส 6 ประตู ชำรุดรอส่งซ่อม 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

          4.4.10  เรื่อง ผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ 
                                         นายพีระเดช  เดชศราเดโช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
รายงานสถานะดำเนินงานของกลุ ่มอาชีพเดือนตุลาคม 2567 ดำเนินการปกติ 29 กลุ ่ม ดำเนินการ         
เป็นครั้งคราว 5 กลุ่ม ดังนี้ 
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มติที่ประชุม : รับทราบ  

          4.4.11  เรื่อง แผนปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2567   
                                         นายพีระเดช  เดชศราเดโช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
แจ้งแผนปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2567 ดังนี้ 

1. ติดตามผลการรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
ระบบ (MIS) (ภายในวันท่ี 25 ของเดือน) 

2. จัดเก็บข้อมูลปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวนทั้งสิ ้น 159 แห่ง (ส่งข้อมูล
ภายในวันท่ี 28 ของเดือน) 

3. จัดเก็บข้อมูลการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ จำนวน 67 แห่ง (ส่งข้อมูลภายใน
วันท่ี 20 ของเดือน) 

4. ติดตามยอดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพ 
5. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

    4.5 กลุ่มตรวจการสหกรณ ์
          4.5.1  เรื่อง การกำกับ ตรวจสอบ และคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

                                       นางสาวปสุตา  ภูสอดสี ผู ้อำนวยการกลุ ่มตรวจการสหกรณ์ รายงาน        
การกำกับ ตรวจสอบ และคุ้มครองระบบสหกรณ์ ดังนี้ 
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มติที่ประชุม : รับทราบ  

          4.5.2  เรื่อง ผลการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
                                       นางสาวปสุตา  ภูสอดสี ผู ้อำนวยการกลุ ่มตรวจการสหกรณ์ รายงาน         
ผลการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 ดังนี้ 
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มติที่ประชุม : รับทราบ  
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          4.5.3  เรื่อง ผลการแก้ไขรายงานข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
                                       นางสาวปสุตา  ภูสอดสี ผู ้อำนวยการกลุ ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งว่า             
เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 มีข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีที ่ยังไม่ได้รับการแก้ไข จำนวนทั้งส้ิน     
42 สหกรณ ์ในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2567 มีข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ดังนี้ 
ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี เดือนตุลาคม 2567 จำนวน 4 สหกรณ ์
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ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี เดือนพฤศจิกายน 2567 จำนวน 4 สหกรณ์ 
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มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการ     

          4.5.4  เรื่อง รายงานผลการใช้ Application  
                                       นางสาวปสุตา  ภูสอดสี ผู ้อำนวยการกลุ ่มตรวจการสหกรณ์ รายงาน         
ผลการใช้ Application การสอบทานเงินกู้ เงินหุ้น เงินรับฝากของสหกรณ์ ดังนี้ 
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สหกรณ์ทุกประเภท ท่ียังไม่มี Application จำนวน 88 สหกรณ์ ดังนี้ 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

          4.5.5  เรื่อง การดำเนินงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
                                       นางสาวปสุตา  ภูสอดสี ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ แจ้งดังนี้ 

1. เข้าติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องในการดำเนินงานของสหกรณ์เคหสถานมีสุข จำกัด เมื่อวันท่ี 
15 พฤศจิกายน 2567 

2. เข้าตรวจการสหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย จำกัด เมื่อวันท่ี 19 - 20 พฤศจิกายน 2567 
และสหกรณ์เคหสถานบ้านเกาะแก้ว จำกัด เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2567 

   นายสุทยุต  พูลสมบัติ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าให้กลุ่มตรวจการสหกรณ์
ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด  
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   นายสุทยุต  พูลสมบัติ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าเรื ่องข้อหารือ             
ข้อร้องเรียน ถ้าเป็นเรื ่องสาระสำคัญให้เข้าที่ประชุมในการแก้ไขปัญหาข้อสังเกต ถ้าเป็นประเด็นปัญหา
ร้ายแรงให้ผ่านคณะทำงานฯ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธาน ผู้อำนวยการ   
กลุ่มตรวจการสหกรณ์เป็นเลขานุการ  

มติที่ประชุม : ร ับทราบ และมอบผู ้อำนวยการกลุ ่มจ ัดต ั ้ งและส ่งเสร ิมสหกรณ์ /ผ ู ้อำนวยการ               
กลุ่มตรวจการสหกรณ์ดำเนินการ  

     4.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
        4.6.1  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนตุลาคม 2567 
                  นายธีรเดช  ฉัตรธิร ักษ์ ผู ้อำนวยการกลุ ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 รายงาน        

ผลการปฏิบัติงานเดือนตุลาคม 2567 จำนวน 46 สหกรณ์ ดังนี้  
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มติที่ประชุม : รับทราบ                         
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4.6.2  เรื่อง รายงานผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
          นายธีรเดช  ฉัตรธิรักษ์ ผู ้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 รายงานสหกรณ์ท่ี    

จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เดือนตุลาคม 2567 จำนวน 6 สหกรณ์ ดังนี้ 

 

  มติที่ประชุม : รับทราบ 

4.6.3  เรื่อง รายงานผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ 
          นายธ ีรเดช  ฉ ัตรธ ิร ักษ์  ผ ู ้อำนวยการกลุ ่มส ่ง เสร ิมสหกรณ ์ 1  รายงาน                  

ผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์รายบุคคล ดังนี้  

 หมายเหตุ :  จำนวนสหกรณท่ี์เข้าแนะนำ ส่งเสริม มีการนับซ้ำ 

 มติที่ประชุม : รับทราบ  

 

 

ที่ รายช่ือเจ้าหน้าที่ จำนวน
สหกรณ์ที่
รับผิดชอ
บ (แห่ง) 

การเข้าแนะนำ ส่งเสริม 

 ตุลาคม 2567              ผลงานสะสม 
   (แห่ง/ครั้ง)                  (แห่ง/ครัง้ 

 

1 นายธีรเดช  ฉัตรธิรักษ์ 21 10/11 10/11 
2 นายวัชรทัต  วรัญชิตชลิดา 18 14/14 14/14 
3 นายธีรพงศ์  ห้วยหงษ์ทอง 15 9/11 9/11 
4 นางสาวศิรินทิพย์  สามารถ 15 6/6 6/6 
5 นายกฤษธร  หนักแน่น 15 4/4 4/4 
6 นางสาวนันท์นภัส  ธนะฤกษ ์ 11 4/4 59/67 
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4.6.4  เรื่อง รายงานการจัดส่งวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์  
          นายธีรเดช  ฉัตรธิรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 รายงานการจัดส่งวาระ

การดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์ เดือนตุลาคม 2567 ดังนี้ 

  มติที่ประชุม : รับทราบ 

4.6.5  เรื่อง รายงานการจัดส่งเล่มรายงานกิจการประจำปีสหกรณ์ 
          นายธีรเดช  ฉัตรธิรักษ์ ผู ้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 รายงานการจัดส่ง   

เล่มรายงานกิจการประจำปีสหกรณ์ เดือนตุลาคม 2567 ดังนี้ 

  มติที่ประชุม : รับทราบ 
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    4.7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
        4.7.1  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนตุลาคม 2567 

                                     นางสาวดวงใจ  พวงจำปา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รายงาน        
ผลการปฏิบัติงานเดือนตุลาคม 2567 จำนวน 22 สหกรณ์ ดังนี้ 
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มติที่ประชุม : รับทราบ 

        4.7.2  เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  
                                     นางสาวดวงใจ  พวงจำปา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รายงาน        
ผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เดือนตุลาคม 2567 จำนวน 12 สหกรณ์ ดังนี้ 
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มติที่ประชุม : รับทราบ 

        4.7.3  เรื่อง รายงานผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  
                                     นางสาวดวงใจ  พวงจำปา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รายงาน        
ผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เดือนตุลาคม 2567 จำนวน 1 สหกรณ์ ดังนี้ 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

        4.7.4  เรื่อง รายงานผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ 
                                     นางสาวดวงใจ  พวงจำปา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รายงาน    
ผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์รายบุคคล ดังนี้ 
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หมายเหตุ :  จำนวนสหกรณท่ี์เข้าแนะนำ ส่งเสริม มีการนับซ้ำ 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

        4.7.5  เรื่อง การดำเนินงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
                                     นางสาวดวงใจ  พวงจำปา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 แจ้งดังนี้ 

1. ประชุมคณะทำงานขับเคล่ือนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอบางเสาธง เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2567 
2. ประชุมคณะทำงานขับเคล่ือนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอบางบ่อ เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2567 
3. ประชุมคณะทำงานขับเคล่ือนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอบางพลี เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2567 

   นายสุทยุต  พูลสมบัติ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่ากลุ่มส่งเสริมสหกรณ์   
ถ้าลงพื้นท่ีแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ ถ้าจะให้สหกรณ์จังหวัดไป ขอให้ทำแผนปฏิบัติงานให้สหกรณ์จังหวัดด้วย 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการ  

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา  
     - ไม่มี -       

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่น ๆ 
   - ไม่มี -   

           

                 เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 

 

 
  
      

ที่ รายช่ือเจ้าหน้าที่ จำนวน
สหกรณ์ที่
รับผิดชอบ 

(แห่ง) 

การเข้าแนะนำ ส่งเสริม 

ตุลาคม 2567            ผลงานสะสม 
  (แห่ง/ครั้ง)                (แห่ง/ครั้ง) 

 

1 นางสาวดวงใจ  พวงจำปา 25 12/13 12/13 
2 นายปริญญา  กิตติดนัยรักษ์ 15 4/6 4/6 
3 นางสาวอรณฐั  ปุจจุบนั 15 7/7 7/7 
4 นายวิสุทธิ์  สุวรรณ 9 7/9 7/9 

ธวัตร์  กุ้งทุ่ม 
(ธวัตร์  กุ้งทุ่ม) 

นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

สุชาดา  เงินวิลัย 
(นางสาวสุชาดา  เงินวิลัย) 

นักจัดการงานท่ัวไป 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 


